




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

13 มิถุนายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>แก้ปัญหายาเสพติด</p> <p>กฎกระทรวงควบคุมยาบ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, topnews, สำนักข่าวอิศรา, thestatetime ,brighttv,linetoday, newtv. Ch7, thebettr, hfocus, thaitodaynews,)</p> <p>-น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ.ฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า ครม. มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน เห็นชอบอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้นิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ โดยแก้ไขจากเดิมที่กำหนดยาบ้า ไม่เกิน 5 เม็ด น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 500 มิลลิกรัม มาเป็นไม่เกิน 1 เม็ด น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม คือ ถ้าครอบครองยาบ้าเกินกว่า 1 เม็ด และน้ำหนักสุทธิเกิน 100 มิลลิกรัม ให้ถือว่ามิใช่ครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยหลังจากนี้ เมื่อนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ลงนามในกฎกระทรวง นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด วันรุ่งขึ้นก็จะมีผลบังคับใช้ทันที นับจากนี้คนที่มียาบ้าอยู่กับตัวเกิน 1 เม็ด จะถือว่ามิใช่ในครอบครองเพื่อจำหน่าย กฎกระทรวงฉบับนี้ถือเป็นยาแรง เพื่อดำเนินการจัดการยาเสพติดขั้นเด็ดขาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ ,สำนักข่าวไทย, khaoja,, innnews, linetoday, newtv.,thebeter pptvhd36)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวว่า เรื่องปรับแก้ยาบ้าเหลือ 1 เม็ด ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ขณะนี้กำลังส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา เมื่อแล้วเสร็จก็จะประกาศใช้ โดยตนพยายามจะให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 18 มิ.ย.นี้ เพื่อให้ทันการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญ จะได้มีการนำไปพูดคุยกันในสภาผู้แทนราษฎรได้</p> <p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, linetoday, newtv thaiPBS, theagenda, theactive, hfocus)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องการนำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดประเภท 5 จากภาคธุรกิจผู้ประกอบการกัญชาและเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย โดยภาคธุรกิจเห็นด้วยที่จะนำกัญชาไปใช้ทางการแพทย์ และขอความชัดเจนเรื่องกฎหมายควบคุมว่าสิ่งใดทำได้ สิ่งใดทำไม่ได้ ทั้งนี้ นายสมศักดิ์กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการควบคุมการใช้กัญชา ทำให้ต่างคนต่างทำ โดย สธ.ต้องนำกฎหมายที่เกี่ยวกับพืชชนิดอื่นมาใช้ชั่วคราว ดังนั้นจะต้องมีการประกาศกฎกระทรวงเพื่อกำหนดแนวทางต่างๆที่ชัดเจน ซึ่งทุกฝ่ายก็เห็นตรงกันว่า กัญชาส่งผลกระทบต่อเด็กทำให้ไอคิวลดลง หากปล่อยให้ไปโดยไม่มีการควบคุมก็จะส่งผลเสียหายต่อภาคธุรกิจ</p> <p>ด้านนายประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขาธิการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย กล่าวว่า เครือข่ายขอให้มีร่าง พ.ร.บ.กัญชาต่างหาก เพราะจะสามารถวางระบบการป้องกันควบคุมได้ ขณะเดียวกันก็ไม่เห็นด้วยที่จะใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดมาคุมกัญชา ทั้งไม่เห็นด้วยกับการที่ สธ.จะออกประกาศกฎกระทรวง ดังนั้น เครือข่ายยืนยันชุมนุมต่อไป และจะคุยกับ นายภา เศรษฐกรเท่านั้น หากยังไม่ยอมรับอีก เราจะยกระดับการชุมนุม เพราะชัดเจนแล้วว่าจะถูกพรากกัญชา หลังจากนี้เราจะไม่ใช่แค่ 20 คน แต่จะระดมคนทั่วประเทศ ผู้ป่วยต่างๆ ให้ได้หมื่นคน</p> <p>นายสมศักดิ์กล่าวว่า ขณะนี้มีการแสดงความคิดเห็น สามารถมาแสดงออกได้จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน ผ่านเว็บไซต์ LAW และของเว็บไซต์ ออย. จากนั้นมาพูดคุยกฎเกณฑ์กันต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)</p> <p>-นพ.ธนาเศรษฐ์ พิณขมภูจิระโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึง ความพยายามในการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ว่า ถ้าเอากลับไปแล้ว ทำให้การใช้กัญชาคือความผิดทั้งหมด อันนั้นไม่เห็นด้วย เช่นเดียวกันให้เปิดเสรีไปเลย ก็ไม่เห็น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ด้วย ข้อเท็จจริงคือกัญชามีใบก มีผล ก็ต้องมีเงื่อนไขกำหนดการใช้ ตัวอย่างเช่น จะใช้ทางการแพทย์ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง จะใช้เพื่อสันติภาพ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ต้องทำให้ชัดเจน อย่าไปมองว่ากัญชาเลวร้ายหมด แล้วก็ห้ามยุ่ง ห้ามแตะ หรือให้คนกลุ่มเดียวมาผูกขาด แบบนี้ไม่ถูกต้อง กัญชามีประโยชน์ ต้องให้ประโยชน์นั้นทั่วถึงเป็นธรรม ซึ่งถ้าเอากลับเป็นยาเสพติด ก็คือการกลับไปเหมือนเดิม ประชาชนใช้ประโยชน์ไม่ได้เลย กัญชารักษาโรค เป็นทางเลือกด้านสุขภาพ เราควรสนับสนุน ไม่ใช่ไปลิดรอนสิทธิ ส่วนใครที่ใช้ผิดที่ผิดทาง ก็ไปให้ความรู้หรือออกกฎหมายควบคุมน่าจะเกิดประโยชน์ทั่วถึงกว่า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>- ตำรวจบุกรวบ 3 วัยรุ่น เปิดร้านขายกัญชาหลังตลาดอควิน จ.ลำปาง และลักลอบขายยาเขียวเหลือง สูตร 4 คูณ 100 ให้เยาวชน เบื้องต้นได้ตั้งข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันผลิต ขาย หรือนำส่งเข้าในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510” และกล่าวหาผู้ต้องหาที่ 1 “จำหน่ายสมุนไพรควบคุม (กัญชา) โดยไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2565, พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา พ.ศ. 2542” ก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองลำปาง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p>เศรษฐกิจสุขภาพ</p> <p>นวดไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, สวท.91)</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รรมช.สธ. กล่าวว่า สธ. ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ โดยนวดไทยเป็นอัตลักษณ์ไทยที่เป็นที่รู้จักของนานาประเทศ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จึงได้มอบหมายให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ผลิตแรงงานด้านการนวดไทยที่มีมาตรฐาน ตั้งเป้าฝึกอบรมประชาชน 10,000 คน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเป็นหมอนวดมือทองที่มีประสิทธิภาพในการดึงเม็ดเงินในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สนับสนุนหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน และสร้างรายได้เข้าประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้ารายได้จากเศรษฐกิจสุขภาพด้านสมุนไพรและนวดไทยปีละมากกว่าหนึ่งแสนล้านบาท ภายในปี 2570</p> <p>การรักษาด้วยแพทย์แผนไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- ภก.ปรีชา หนูทิม ผอ.รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เผยคนไทยเข้ารับบริการดูแลรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยมากขึ้น ช่วง 1 ปีเพิ่มเท่าตัว โดย สธ.ได้ขยายรพ.การแพทย์แผนไทยฯ ในทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศ บริการหลัก 5 กลุ่มโรค/อาการ อาทิ ปวดเรื้อรังและนอนไม่หลับ, อัมพฤกษ์ อัมพาต, สะเก็ดเงิน, มารดาหลังคลอด และบำบัดยาเสพติด พร้อมจัดสรรงบ 300 ล้านบาท พัฒนารพ.การแพทย์แผนไทยฯ ที่ยศเส ขณะที่ยาแผนไทยต้องพัฒนาต่อยอดให้ทันสมัยขึ้น</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ2567</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, การเงินการธนาคารออนไลน์)</p> <p>- นายพิชัย ชุมพรศิริ รองนายกรัฐมนตรี และ รรมว.คลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ว่า "ได้รับรายงานว่า ตอนนี้นัสนวราชการมีการเบิกจ่ายบลงทุนแล้วเกือบ 40% โดยเป้าหมายของกรมบัญชีกลางอยู่ที่ 21% ซึ่งหากไม่ทำอะไรเลยก็จะได้ตามเป้าหมายเท่านั้น ซึ่งการเร่งรัดเป็นข้อดีทำให้มีเม็ดเงินหมุนลงเศรษฐกิจ ซึ่งมีเป้าหมายว่าอยากให้เร่งรัดการเบิกจ่ายในปงบประมาณ 67 นี้ให้ได้ไม่น้อยกว่า 70% เพราะส่วนราชการยังเหลือเวลาทำงานอยู่ 3-4 เดือน.</p>	
<p>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, บ้านเมือง)</p> <p>- นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ประธานคณะกรรมการ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่...) พ.ศ. พร้อมคณะกรรมา.ฯ เดินทางเข้าพบ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รรมว.สธ. ในฐานะประธานคกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ พร้อมกล่าวว่า หากคณะกรรมา.ฯ ได้มาปรึกษาข้อกฎหมายกับนายสมศักดิ์ เพื่อดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กฎหมายฉบับนี้ทันสมัยขึ้น พร้อมยืนยันและคาดหวังกฎหมายจะเข้าสภาทันในสมัยประชุมนี้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวแนะนำว่า บางมาตราต้องเขียนเปิดกว้างเพื่อให้ประกาศใช้ และต้องมีกฎหมายตามมาประกอบการใช้ ขอบคุณกรม.ทุกคนที่ทำให้กฎหมายจบได้ ถือว่าเป็นวีรบุรุษแล้ว แต่จะไปห้ามทั้งหมด ก็คงไม่ได้เป็นกฎหมายของส่วนรวม อะไรที่ห้ามไม่ได้ต้องสร้างภูมิคุ้มกัน ต้องฟังจากกระตุ้สภาประกอบด้วย</p>	
<p><u>แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านจุลชีพแห่งชาติ ฉบับที่ 2</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, thecoverage, สยามรัฐ, theagendathai, แนวหน้า, ไทยรัฐ)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดการสัมมนาระดับชาติเรื่องการต่อต้านจุลชีพ ครั้งที่ 4 และบรรยายพิเศษเรื่องความมุ่งมั่นและการเป็นผู้นำทางการเมือง: กุญแจสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาการต่อต้านจุลชีพ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การจัดการการต่อต้านจุลชีพของประเทศไทย ฉบับที่ 1 บรรจุเป้าประสงค์ 3 จาก 5 ข้อ ดำเนินการแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ต่อเนื่องจากฉบับแรก โดยมีเป้าประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายระดับโลกหลายข้อ เช่น การให้เข้ายาปฏิชีวนะในกลุ่มเอ็นเอสดีไม่น้อยกว่า 60% ภายในปี 2027 และการลดการใช้ยาต้านจุลชีพในภาคการเกษตรและเลี้ยงสัตว์กำหนดไม่น้อยกว่า 50 % ภายในปี 2027 การแก้ปัญหาเรื่องนี้ที่ระดับประเทศและระดับโลกควรมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามของการต่อต้านเชื้อจุลชีพ</p> <p>นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ผลการดำเนินแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 1 ในช่วงปี 2560-2565 ไทยสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยลดการใช้ยาต้านจุลชีพในมนุษย์ 33.6% และในสัตว์ 39.3% สมรรถนะในการจัดการปัญหาการต่อต้านจุลชีพผ่านเกณฑ์การประเมิน WHO</p>	
<p><u>การอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ตรวจสอบและรับฟังการดำเนินงานอนุมัติอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. ต้องการผลักดันเรื่องสมุนไพรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพของโลกเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยที่ผ่านมา อย. ได้มีการปรับปรุงระบบลดขั้นตอนต่างๆ ช่วยให้ผู้ประกอบได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 และมอบหมายให้เร่งสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการและประชาชน เกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ที่ต้องใช้ระยะเวลา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภค พร้อมปรับระบบ/กฎหมายให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพรสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศ</p>	
<p><u>การประชุมเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 11</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. และดร.ไพวัน แก้วปะเล็ด รอง รมต.สธ. สปป.ลาว เปิดการประชุมเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิดการเอาชนะวิกฤตโรคระบาดโควิด 19 ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ดั้งเดิม ซึ่งทั้งสองประเทศร่วมกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม เพื่อเชื่อมโยงการแพทย์พื้นบ้านกับวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมความร่วมมือ และเสริมสร้างรากฐานภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน และนำภูมิปัญญาของประเทศสมาชิกเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านในการแก้ไขปัญหาสุขภาพยุคใหม่ พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือเชิงนโยบาย และผลักดันงานวิจัยด้านนี้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในอาเซียน เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชน</p>	
<p><u>การเปิดศูนย์แพทย์แผนไทย (Wellness Center) รพ.ห้วยเกิ้ง</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจสอบและให้กำลังใจบุคลากรหน่วยงานด้านการแพทย์แผนไทย พร้อมเปิดอาคาร Wellness Center รพ.ห้วยเกิ้ง จ.อุดรธานี ให้บริการการแพทย์บูรณาการทั้งด้านการแพทย์แผนไทยฯ และแผนปัจจุบัน โดยนำเวชศาสตร์วิถีชีวิตบูรณาการดูแลสุขภาพประชาชน ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานแก่ประชาชน</p>	
<p><u>หน้าฝนอุ่นใจ สุขภาพไทยปลอดภัย</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน, เนชั่น, เดลินิวส์, tnn, hfocus, bangkokbiznews, thailandplus, plewseengern, thaitodaynews, isranews)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นพ.ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยอธิบดี กรม คร. และนพ.วิวัฒน์ มโนสุทธิ นพ.ทรงคุณวุฒิ โฆษกกรม คร. แถลงข่าว “หน้าฝนอันตราย สุขภาพไทยปลอดภัย” พร้อมแนะนำการรับมือโรคและภัยสุขภาพในช่วงหน้าฝน ได้แก่ โรคโควิด 19 มีแนวโน้มสูงขึ้น ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 608 อายุ 60 ปีขึ้นไปและมีโรคเรื้อรัง เด็กต่ำกว่า 4 ปี ติดโควิดมากขึ้น มีไข้สูง ส่วนไข้หวัดใหญ่เสี่ยงระบาดในสถานที่ปิด เช่น รร. ค่ายทหาร เรือนจำ วัด แนะนำ รร.ตรวจคัดกรองเด็กทุกเช้า ป้องกันโรคทางเดินหายใจ โรคมือเท้าปาก และผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจากเห็ดพิษ รวม 36 ราย เสียชีวิต 4 ราย แนะนำหากพบเห็ดไม่รู้จัก ไม่แน่ใจ ไม่เก็บ ไม่กิน รวมทั้งโรคอื่นที่ต้องติดตามสถานการณ์ ได้แก่ โรคฝีดาษวานร (MPOX) โรคไข้หวัดนก โรคแอนแทรกซ์ ทั้งนี้ สธ.ได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคทั้งในคนและสัตว์ โดยเฉพาะช่องทางเข้าออกที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน แนะนำประชาชนเคร่งครัดปฏิบัติตามสุขอนามัยส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่วยตายจะช่วยป้องกันโรคไข้หวัดนกและโรคแอนแทรกซ์ได้</p>	
<p>ผลิตภัณฑ์ ITCHA</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, สยามรัฐ, news1live, topnews, INN, sonhdhitalk)</p> <p>- นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวน ปคบ. ว่าล่าสุด ทนายของเบนซ์-มิก ได้ไปมอบหนังสือให้นายกองตรี ดร.ชนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วยรมต.สธ. และนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากสื่อการตลาดเมื่อเดือน ก.พ.-เม.ย.67 ที่ได้จากโรงงานผลิต รวมถึงตัวอย่างสินค้าลอกเลียนแบบ มาให้ สธ. ส่งกรมวิทย์ฯ ตรวจสอบสารไซบูทรามิน โดยผู้ช่วยรมต.สธ. รับเรื่อง พร้อมระบุเมื่อร้องขอมาก็จะตรวจสอบให้ตามที่ร้องขอ คาดใช้เวลาอย่างน้อย 7-10 วัน แต่ผลที่ออกมาจะไม่กระทบกับคดีความ เป็นการยืนยันเฉพาะสินค้าที่ได้รับมาตรวจเท่านั้น ซึ่งนายอัจฉริยะมองว่า สธ.ไม่ควรเข้ามายุ่งุ่นวาย ควรเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนี้</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยรัฐ)</p> <p>- กรมการแพทย์ ยืนยันกรณีมีการแชร์ข้อมูลกรณีเนื้องอกในมดลูก เพราะมีเลือดเกาะตัวเป็นลิ่มเลือด เป็นข้อมูลเท็จ ซึ่งสาเหตุของการเกิดเนื้องอกในมดลูกที่ชัดเจนยังไม่ทราบแน่ชัด แต่พบมีปัจจัยที่เกิดจากฮอร์โมนเพศของสตรี พันธุกรรม หรือตัวเร่งการเจริญเติบโตร่างกาย ส่งผลให้ปวดท้องน้อย ปวดประจำเดือน เลือดออกผิดปกติ หรือคล้ายก้อนได้ที่ท้อง ดังนั้น ภาวะเนื้องอกในมดลูกจึงไม่เกี่ยวกับการมีพิษเย็น เลือดเป็นพิษ หรือเลือดเกาะตัวเป็นลิ่มเลือด</p>	
<p>บัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ จัดการประชุมสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ประจำปี 2567 ในประเด็นนำเสนอ “จัดสรรงบประมาณหลังถ่ายโอน รพ.สต.” และ “30 บาทรักษาทุกที่” โดยมี ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เป็นประธานเปิดพร้อมรับมอบผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อเตรียมนำเสนอไปยังการประชุมสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปในระดับชาติต่อไป ทั้งนี้ สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตาม 30 บาทรักษาทุกที่ฯ พบประเด็นเช่น ให้ปรับเปลี่ยนวิธีการยืนยันการรับบริการให้สะดวกขึ้นกว่าเดิม เพราะบางรพ.ต้องออกมาทำงานนอกเวลาราชการ เช่น การส่งข้อมูลที่อาจส่งตอนเย็นไม่ทัน และส่วนของหน่วยนวัตกรรมบริการ รวมถึงเรื่องความเข้าใจในเรื่องการบริการกองทุนบัตรทองของบุคลากรใน อปท.</p>	
<p>ลอบขายก๊าชหัวเราะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า สยามรัฐ ผู้จัดการ)</p> <p>-นายพิสิษฐ์ สวัสดิ์นุกูล นอก.บางละมุง จ.ชลบุรี พ.ต.อ.นาวิณ ธีระวิทย์ ผกก.สภ.เมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบร้านกัญชา WEED PATTAYA ต.หนองปรือ พร้อมยึดของกลางก๊าชในตรัสออกไซด์ หรือก๊าชหัวเราะ 100 อัน และลูกโป่งสำหรับบรรจุก๊าช 250 ลูก สอบสวนเจ้าของร้านอ้างว่าเห็นพื้นที่อื่นนำมาจำหน่ายและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจนำมาวางขายลูกละ 100 บาท ไม่รู้ว่าผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่คุมตัวพร้อมของกลางไปดำเนินคดีต่อไป</p>	
<p>การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- นายสุนทร สุนทรชาติ ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า กทม. ได้ประสานความร่วมมือกรมควบคุมโรค เพื่อติดตามสถานการณ์และข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่อง และออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เฝ้าระวังโรคเชิงรุกในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ปีก และสถานที่ที่มีสัตว์ปีกรวมฝูงกันจำนวนมาก ลงพื้นที่สอบสวนควบคุมโรค ทั้งในคนและสัตว์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พ่นน้ำยาทำลายเชื้อโรค วางแผนการลดจำนวนสัตว์ปีกในพื้นที่และสุ่มเก็บตัวอย่างจากสัตว์ปีกตรวจเชื้อโรคใช้หัวदनก ปัจจุบันยังไม่มียางานการตรวจพบเชื้อใช้หัวदनกในพื้นที่ กทม. แต่อย่างไร</p>	
<p>โรคฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- สธ.แอฟริกาใต้ เผยพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อฝีดาษวานรรายแรกของประเทศ เป็นชายวัย 37 ปี ขณะที่มียางานพบผู้ป่วยหลายราย ซึ่งทั้งหมดไม่เคยไปประเทศที่มีการระบาด บ่งชี้ว่าเชื้ออาจกำลังแพร่กระจายในประเทศ</p>	